

ม.เทคโนโลยีจัดการ Training for the trainers

โครงการแรกของกิจการทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้มีการดำเนินการตามระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบกิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางมนีรัตน์ รัตนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นโครงการแรกของกิจการทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้มีการดำเนินการตามระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตภาคใต้) และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบกิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สมาคมกิจการไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะส่งผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



มนีรัตน์ รัตนพันธ์

ของประเทศโดยรวมต่อไป

สหกิจศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในสภาพการณ์ที่เป็นจริง ภายใต้วามร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยเพิ่มความสามารถเพื่อการทำงานของบัณฑิต และจะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการ ทำงานร่วมกันในลักษณะที่เล็งที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาขยายสู่วงกว้างไปยังทุกสถาบันในเครือข่าย องค์กรผู้ใช้บัณฑิตก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสภาพการณ์ที่เป็นจริง

ทำให้มีความพร้อมในการออกไปทำงานหลังจบการศึกษาได้ดีขึ้นสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะผู้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาติตลอดจนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษามากกว่า 5 ปี จึงมีความพร้อมระดับหนึ่งในการจัดโครงการ Training for the trainers ในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่สถาบันการศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรทุกภาคส่วนที่

ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษา 3. ดำเนินการให้สหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษามากขึ้น

นางมนีรัตน์ รัตนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการและการฝึกงานกล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการ พัฒนากิจศึกษาในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากและในส่วนของ การจัดงานโครงการ Training for the trainers ถือว่ามีความเตรียมพร้อมพอสมควรและคิดว่าโครงการครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากและจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี



ที่ 8 ฉบับที่ 371 วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 "หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราย 7 วัน"



SAMILA TIMES
ฉบับที่ 371